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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 
สมัยสามัญ  สมัยหนึ่ง  ประจําป 2562  คร้ังท่ี 1 

ในวันท่ี  12  กุมภาพันธ  2562 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 

ผูมาประชุม 
1. นายวิชาญ    คําแกว    ตําแหนง  ประธานสภา อบต. 
2. นายณรงค     เปาชัย   ตําแหนง  รองประธานสภา อบต. 
3. นายพิชิต       นิตยา   ตาํแหนง   ส.อบต.ม.1 
4. นายเทียนชัย   เลิมสุมถาวร  ตําแหนง   ส.อบต.ม.2 
5. นายทวีศักด    กันธิยะ  ตําแหนง   ส.อบต.ม. 4 
6. นายสรุสีห    ทําดี   ตําแหนง   ส.อบต.ม.4 
7. นายสุริยนต   หงษยัน   ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
8. นายสงกรานต  แดงวิเศษ  ตําแหนง   ส.อบต.ม.5 
9. นายประธาน   หงสทอง  ตําแหนง   ส.อบต.ม.6 
10. นางสุนันท     ณ นาน  ตําแหนง   ส.อบต.ม.7 
11. น.ส.นิตยา    ปงเมือง   ตําแหนง   เลขานุการสภา อบต. 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสุเทพ    เพ็ชรรัตน  ตําแหนง  นายก อบต.บานเปา 
2. นายบุญเปง   กาวิลา   ตาํแหนง  รองนายก อบต. บานเปา 
3. นายอินสม     เมืองโอด  ตําแหยง  รองนายก อบต.บานเปา 
4. นายอนุรักษ   บุตรลักษณ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
5. นางหรรษา    ทองคงอวม  ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
6. นางจิรพร      โยธินสริวัิฒนา  ตาํแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
7. นายธวัชชัย   แกวดี   ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางณชัชานิษฐ  วรพัชรอุดมเดช ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
9. นางสาววันทอง   สายเคร่ือง  ตําแหนง  นิติกรปฏิบัติติการ 
10. นายอนุศักดิ์     กิติราช  ตําแหนง  นายชางโยธาอาวุโส 
11. นางสาวอารยา  ไชยทารินทร  ตําแหนง  คนงานทั่วไป 
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เปดประชุมเวลา   09.50  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุมสภาฯ นายวิชาญ  คําแกว ประธานสภาฯ  กลาวเปด พรอม
ดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง   ประธานแจงใหทราบจากประธานสภาฯ 
นายวิชาญ  คําแกว การประชุมวันนี้เปนการประชุมสมยัสามัญ สมัยหนึ่ง ประจําป 2562 คร้ังท่ี 1  
ประธานสภา อบต. เรื่องที่จะประชุมในวันนี้ มีดังนี้ 

1. ญัตตริายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ญัตติยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
3. ญัตติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณี

พิเศษ) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ญัตติกําหนดสมัย
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ประจําป 2562 

4. ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก 
5. ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง และ

เคร่ืองพิมพ จํานวน 4 เคร่ือง 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  
นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา มีการประชุมสภาองคการบริหาร 
ประธานสภาฯ สวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ สมัยสี่  ประจําป 2561 ครั้งที่ 2  เม่ือวันท่ี 30  ตุลาคม 

2561 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดทํา
ราย งานก ารประชุ มแจกให สม าชิ กสภาฯ  ทุ กท านท ราบแล ว  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 33 วรรค
สอง กลาววา การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมให กระทําโดยมติของที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน  

  ดังนั้นสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯ ก็เปนอํานาจของมติสภาฯ แหงนี้ เปนผูแกไขเพ่ิมเติม ขอให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีขอความใดท่ียังไม
สมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิมเติม ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ วามีผูใดจะเสนอแกไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาฯหรือไม หากที่ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาน
เปาทานใดแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ หรือไม ขอมติที่ประชุมรับรองการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ สมัยสี่  ประจําป 2561 ครั้งที่ 
2  เม่ือวันที่ 30  ตุลาคม 2561 ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ยกมือ 

ท่ีประชุม มติรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ สมัยสี่  
ประจําป 2561 คร้ังท่ี 2  เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2561  

รับรองรายงานการประชุม  จํานวน 10 เสียง  
ไมรับรอง   จํานวน 0 เสียง 
งดออกเสียง    จํานวน 1 เสียง  

 

           /นายสุเทพ... 
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นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน ขอแกไขบันทึกการประชุมสภา อบต.บานเปา ขอใหนักวิชาการเงนิและบัญชีฯ เปน 
นายก  อบต.บานเปา ผูชี้แจง 

นางหรรษา  ทองคงอวม ตามท่ี สตง. เขาตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชีของ อบต.บานเปา ในวันที่ 
นักวิชาการการเงินฯ 11   กุมภาพันธ  2561 พบวาเอกสารเบิกจายเงินจายขาดเงินสะสมโครงการของบาน

แมโจ หมูท่ี 1 ไมตรงกับบันทึกการประชุมสภา อบต.บานเปา สมัยที่ 2 ประจําป 2560 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 แตขณะนี้ไดตรวจสอบแลวปรากฎวาบันทึกการ
ประชุมสภา อบต. ที่เลขานุการสภา อบต. บันทึกไวเปนลายมือ มีจํานวน 3 โครงการ 
แตในบันทึกที่จัดพิมพดวยคอมพิวเตอรมีจํานวน 2 โครงการ จึงขอความอนุเคราะหจาก
เลขานุการสภา อบต. และสภา อบต. ใหรับรองวาโครงการที่จายขาดมีจํานวน 3 
โครงการจริงตามเอกสารที่ไดแจกใหสมาชิกสภา อบต.  

นายวิชาญ  คําแกว มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดสงสยัเชิญสอบถามได หากไมมีทานใดสงสัยขอใหที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. ทบทวนรายงานการประชุมสภา ในสมัยดังกลาวและใหความเห็นชอบรับรองโครงการที่

จายขาดเงินสะสมของ บานแมโจ  หมู 1 วามีจํานวน 3  โครงการ 

ท่ีประชุม มีมติใหความเห็นชอบ 

นายวิชาญ  คําแกว ขณะนี้มีเจาหนาที่มาบรรจุใหม ในตําแหนง นิติกร ขอใหเจาหนาที่แนะนําตัวดวย 
ประธานสภา อบต.  

น.ส.วันทอง สายเครื่อง ดิฉันชื่อนางสาววันทอง สายเคร่ือง ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ 
นติิกรปฏิบัติติการ  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ชี้แจงวา นิติกรที่มาบรรจุใหม จะใหดูแลเรื่องของกิจการสภา อบต. เก่ียวกับวาระการ
หน.สป.อบต.  ประชุม สภา อบต.บานเปา รวมถึงหนังสือเชิญประชุม หนังสือเรียกประชุม ประกาศ 

ตาง ๆ ของสภา อบต. จึงขอใหสภา อบต.ติดตอกับนิติกรโดยตรง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  เพื่อทราบ 

   3.1  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 

นายวิชาญ  คําแกว ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา รายงานผลการปฏิบัติงานใหกับ 
ประธานสภา อบต. สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน กระผมนายสุเทพ เพ็ชรรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดเสนอ 
นายก  อบต.บานเปา ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 เขาสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลบานเปา  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
บานเปา จึงขอใหเจาหนาที่รับผิดชอบเปนผูชี้แจงผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2561  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ  

นางหรรษา  ทองคงอวม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 ตามเอกสารที่แจกใหสมาชิก 
นวก.การเงินฯ สภาองคการบริหารสวนตาํบลบานเปาพรอมหนังสือเชิญประชุม 

นายวิชาญ  คําแกว ขอใหสมาชิกสภา อบต. ดูเอกสารประกอบ มีทานใดสงสัยเชิญสอบถามได หากไมมีทาน 
ประธานสภา อบต. ใดสงสัยขอใหท่ีประชุมใหความเห็นชอบในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

งบประมาณ 2561  

         /ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   3.2 ญัตติยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน) 

นายวิชาญ  คําแกว ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ชี้แจงญัตติยกเลิกสําเนาเอกสาร 
ประธานสภา อบต. (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน) ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

บานเปาชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน กระผมนายสุเทพ เพ็ชรรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดเสนอ 
นายก  อบต.บานเปา ญัตติยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน)  จึงขอให

เจาหนาที่รับผิดชอบเปนผูชี้แจง  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ตามท่ีมีหนังสือสั่งการวาใหยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนา 
หวัหนาสํานักปลัด  บัตรประชาชน) โดยจะใชเครื่องถายบัตรแทน  

นายวิชาญ  คําแกว สมาชิกสภา อบต.ทานใดมีขอสงสัยเชิญ 
ประธานสภา อบต.  

นายสุริยนต  หงษยัน จะยกเลิกเอกสารอะไรบาง 
ส.อบต.ม.5  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ จะยกเลิกสําเนาเอกสารสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แตตอง 
หวัหนาสํานักปลัด  ใชตวัจริงในการมาติดตอราชการกับสถานท่ีราชการ 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน ขอเสริมวากรณทีี่ไปติดตอราชการกับหนวยงานราชการตาง ๆ ใหนําบัตรประจําตัว 
นายก  อบต.บานเปา ประชาชนตัวจรงิไปดวย ไมตองถายสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

นายประธาน หงษทอง ขอสอบถามวา อบต. มีเคร่ืองถายบัตรพรอมใชงานหรือยัง 
ส.อบต.ม.6  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อ 
หวัหนาสํานักปลดั   

นายประธาน หงษทอง หากอยูระหวางจัดซื้อเครื่องอีกนานหรือไม จะไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ 
ส.อบต.ม.6  

นายอนุรักษ  บุตรลักษณ ถา อบต.ดําเนินการจัดซื้อเรียบรอยแลวจะทําหนังสือประชาสัมพันธใหหมูบานตอไป ใน 
หวัหนาสํานักปลัด ชวงระหวางรอการดําเนินการจัดซื้อใหใชสําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนตัวจรงิ 

มาติดตอราชการไปกอน 

นางสุนันท ณ นาน ในกรณมีีการมอบอํานาจจะตองทําอยางไร 
ส.อบต.ม.7 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน อบต. จะรีบดําเนินจัดซื้อใหเร็วท่ีสุด และจะหารือไดขอยุติจะแจงให ส.อบต.ทราบ 
นายก  อบต.บานเปา  

นายวิชาญ  คําแกว มสีมาชิกสภา อบต. ทานใดสงสัยเชิญสอบถามได หากไมมีทานใดสงสัยขอให 
ประธานสภา อบต. ท่ีประชุมใหความเห็นชอบในการยกเลิกสําเนาเอกสาร 

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

          /ระเบยีบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
4.1 ญัตติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4 (กรณี
พิเศษ) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
อปท. พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ญัตติกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ประจําป 2562   (โครงการสงเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

นายวิชาญ  คําแกว ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ชี้แจงญัตติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภา อบต. (พ.ศ .2561 – 2564) เพิ่ ม เติม ครั้ง ท่ี  4 (กรณีพิ เศษ) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปาชี้แจงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานเปาไดรับทราบ 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน กระผมนายสุเทพ เพ็ชรรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดเสนอ 
นายก  อบต.บานเปา ญัตติเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 (กรณีพิเศษ) 

พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) จึงขอใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนผูชี้แจง  ใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ  

นางณัชชานิษฐ วรพัชรอุดมเดช ตามท่ีอําเภอแมแตงไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําโครงการสงเสริมการจัด 
นักวิเคราะหนโยบายฯ ทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสอดคลองกับโครงการของจังหวัด และดําเนินการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามขอ 22 และขอ 22/1 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2559 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2561 พรอมตั้งงบประมาณสนับสนุน การ
ดําเนินโครงการตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ไดรับแจงจากจังหวัดเชียงใหมวา 
ขั้นตอนการเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ ่น ตามขอ 22 และขอ 
22/1 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2561 จะตองใชระยะเวลา
ในการดําเนินการซึ่งอาจจะทําใหการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ใหแกประชาชนตามหลักป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความลาชา ไมเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการของโครงการและไมสอดคลองกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559   แกไขเพิ ่มเต ิมถึง  (ฉบับที ่ 3 )  พ.ศ.2561 ขอ 5 วรรคสอง 
กําหนดวา “ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในจังหวัด แลวรายงาน 

               /กระทรวง...... 
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กระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยกเลิกหรือผอนผัน”   ดังนั้นจึงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมทุกแหงสามารถดําเนินการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น บรรจุโครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหแกประชาชนตาม  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบป พ.ศ. 2562 ไดเปนกรณีพิเศษ 
โดยไมตองดําเนินการตามขอ 22 และขอ 22/1 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3 )  พ.ศ.2561 แลวแตกรณี ทั้งน้ีใหแจงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบในโอกาสแรก เม่ือมีการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ  สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และ
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลวให ปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว ซึ่งโครงการดังกลาวเปนโครงการใหม 
ไมอยูในแผนพัฒนาของ อปท. จึงตองมีญัตติใหสภา อบต.ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2562 ในโครงการ
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรจุในแผนพัฒนาของ อปท. ตาม
เอกสารท่ีแจกใหสมาชิกสภา อบต.แลว 

นายวิชาญ  คําแกว มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดสงสัยเชิญสอบถามได หากไมมีทานใดสงสัยขอให 
ประธานสภา อบต. ที่ประชุมใหความเห็นชอบบรรจุโครงการสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหแก

ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในแผนพัฒนาของ อปท.  

ท่ีประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

   4.2  การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป 2562 
นายวิชาญ  คําแกว ขอนําเรือ่งการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัย 
ประธานสภา สามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ปรึกษาตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 

ขอใหสมาชิกสภา อบต.กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัย
สามัญ ประจําป พ.ศ. 2562 ดวย  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ขอเสนอวาสมัยประชุม สมัยสอง ขอใหอยูในหวงวันที่ 1 – 15  ในสวนที่บังคบัในชวง 
นายก อบต. เดือนกุมภาพันธ กับเดือนสิงหาคม แตตองไมเกิน 4 สมัยตอป 

         /นายบุญเปง.. 

นายบุญเปง  กาวิลา ขอใหมีการกําหนดกอนเดือนเมษายน เพ่ือปรึกษาหารือกอนเทศกาลสงกรานต  
รอง นายก อบต. 

นายอินสม  เมืองโอด ขอเสนอในระหวางวันที่ 25 มีนาคม - 8 เมษายน เปนสมัยสอง  
รอง นายก อบต. 

        /นายอนุรักษ... 
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นายอนุรักษ  บุตรลักษณ เสนอในเดอืนสิงหาคม ในวันที่ 13-27 สิงหาคม 2562 และขอใหเสนอญัตติตองเสนอ 
หวัหนาสํานักปลัด ลวงหนา 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน เสนอในวันที่ 10 เปนตนไปในเดือนสิงหาคม 
นายก อบต.  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามที่หัวหนาสํานักปลัด และรองอินสม เสนอ 

นายณรงค  เปาชัย ขอเสนอในวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 
รองประธานสภา อบต.  

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบตามที่รองประธานสภา อบต. เสนอ 

นายวิชาญ  คําแกว ตามท่ีแตละทานเสนอพอสรุปวา 
ประธานสภา สมัยหนึ่ง วันท่ี 1-15  เดือนกุมภาพันธ 2562 
 สมยัสอง วันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2562  

สมยัสาม วันที่ 13 -27  สิงหาคม 2562 
สมยัสี ่วันที่ 1 -  15 พฤศจิกายน  2562 

 สมยัแรกของปถัดไป วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ 2563  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานเปาทานใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมในการกําหนดสมัย 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาประจําป 2562 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง ในการกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ ประจําป 2562 ดังนี้ 
สมยัหนึ่ง วันท่ี 1-15  เดือนกุมภาพันธ 2562 

 สมยัสอง วันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2562  
สมยัสาม วันที่ 13 -27  สิงหาคม 2562 
สมยัสี ่วันที่ 1 -  15 พฤศจิกายน  2562 

 สมยัแรกของปถัดไป วันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2563   

4.3 ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคถังออกชิเจนขนาดเล็ก 

นายวิชาญ  คําแกว  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา เสนอญัตติใหความเห็นชอบการบริจาค 
ประธานสภา อบต. ถังออกซิเจนขนาดเล็ก ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา เปนผูชี้แจง 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน กระผมนายสุเทพ เพ็ชรรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดเสนอ 
นายก  อบต.บานเปา ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก  จึงขอใหเจาหนาที่รับผิดชอบ

เปนผูชี้แจง  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ  

นายอนรัุกษ  บุตรลักษณ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเปา ไดบริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก จํานวน 3 
หัวหนาสํานกัปลัด อบต. 3 ถังใหกับองคการบริหารสวนตําบลบานเปา เพ่ือใชในงานบริการรับ-สงผูปวยยากไร

และผูปวยฉุกเฉิน 

นายอินสม  เมืองโอด  ขอเสริมวาขณะนี้ อบต.บานเปามหีนวยแพทยฉุกเฉินที่ใหบริการประชาชนภายใน 
รองนายก อบต. ตําบลบานเปา เดิมของ อบต. มีจํานวน 1 ถัง เมื่อออกซิเจนหมดตองไปเติมทําใหรถกูชีพ

ไมมีถังออกซิเจนใชงาน ในวันนี้ รพ.สต.บานเปา ไดบริจาคให อบต. จํานวน 3 ถัง 

 

        /นายประธาน... 
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นายประธาน  หงษทอง  ขอขอบคุณ รพ.สต.บานเปา ในการบริจาคครั้งนี้ 
ส.อบต.ม.6  

นายวิชาญ  คําแกว  มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดตดิใจสงสยัหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับทราบการ 
ประธานสภา อบต. บริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก จํานวน 3 ถัง 

ทีป่ระชุม มีมติ เห็นชอบที่  รพ.สต.บานเปาการบริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก จํานวน 3 ถัง 
เห็นชอบดวยเสยีง 10 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1 เสียง 

4.2 ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง และ
เคร่ืองพิมพ จํานวน 4 เคร่ือง 

นายวิชาญ  คําแกว  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา เสนอญัตติใหความเห็นชอบการบริจาค 
ประธานสภา อบต. เครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา เปนผู

ชี้แจง 

นายสุเทพ  เพ็ชรรัตน กระผมนายสุเทพ เพ็ชรรัตน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ไดเสนอ 
นายก  อบต.บานเปา ญัตติใหความเห็นชอบการบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ จึงขอใหเจาหนาที่

รับผิดชอบเปนผูชี้แจง  ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดรับทราบ  

นางจิรพร  โยธินสิริวัฒนา  ชี้แจงวารานแตเจริญพานิช บริจาคเคร่ืองพิมพ ย่ีหอ Brother จํานวน 2 เคร่ือง และ 
ผอ.กองการศึกษาฯ นางก่ิงกาญ  เปงเรือน บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร ยี่หอ Lenovo จํานวน 1 เคร่ือง และ

เครื่องพิมพย่ีหอ Brother จํานวน 2 เคร่ือง ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา เพ่ือใช
ประโยชนในงานดานเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปา 

นายวิชาญ  คําแกว  มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดตดิใจสงสัยหรือไม หากไมมีขอมติที่ประชุมรับทราบการ 
ประธานสภา อบต. บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ จํานวน 4 เครื่อง 

ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบที่รานแตเจริญพานิช บริจาคเครื่องพิมพ ยี่หอ Brother จํานวน 2 เครื่อง
และนางกิ่งกาญ  เปงเรือน บริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร ยี่หอ Lenovo จํานวน 1 เคร่ือง 
และเครื่องพิมพยี่หอ Brother จํานวน 2 เครื่อง เห็นชอบดวยเสียง 10 เสียง งดออก
เสียงจํานวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอื่น ๆ 

นายวิชาญ  คําแกว ในที่ประชุมมีเรื่องใดที่จะแจงในที่ประชุมไดรับทราบเชิญ 
ประธานสภา อบต.  

นายอินสม  เมืองโอด แจงเร่ืองพระราชทานเพลิงศพหลวงปูเปลี่ยน ไดขอความรวมมือ อปท. 13 แหง ให 
รองนายก อบต. สนับสนุนบุคลากร ยานพาหนะ รถดับเพลิง รถพยาบาล รถมอเตอรไซค รถยนตสวน

บุคคล ในระหวางวันที่ 14-15-16 กุมภาพันธ  2562 โดยใหฝายปกครองวันละ 7 คน 
อบต.วันละ 4 คน ขอสภา อบต.ชวยเหลือในเรื่องการอยูประจําที่จอดรถดวย เนื่องจาก
ตองรายงานทุก 10 นาที วามีรถเขาก่ีคัน มีที่วางกี่คัน ในชวงระหวางวันที่ 14-15-16 
กุมภาพันธ 2562 อบต.บานเปา ตองนํารถดับเพลิง รถพยาบาล รวมถึงรถมอเตอรไซค  

ไปดวยเพ่ือใชในการนําอาหารจากโรงทานของวัดมารับประทาน จะเริ่มอยูประจําจุด
จอดรถท่ี อบต.บานเปา รับผิดชอบบริเวณตรงกันขาม รพ.สต.บานปง (P.6) ตั้งแตเวลา 
08.00 น. – 20.00 น.  สวนการแพทยมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

           /นายสุเทพ.. 
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นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ซึ่งในงานนี้ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือเน่ืองจากเปนงานบุญมีผูมารวม 
นายก อบต. งานไมต่ํากวา 5 หม่ืนคน ขอใหประธานสภา อบต. จัด ส.อบต. เขารวมดวย 

นายวิชาญ  คําแกว สอบถามเร่ืองการแตงกาย 
ประธานสภา อบต. 

นายอินสม  เมืองโอด ขอใหแตงกายสีโทนขาวดํา และในวันงานพระราชทานเพลิงฯ องคภาเสด็จ จึงมีการปด 
รองนายก อบต. ถนนไมใหรถเขาออก 

นายวิชาญ  คําแกว ในที่ประชุมมีเรื่องใดที่จะแจงในที่ประชุมไดรับทราบเชิญ 
ประธานสภา อบต.  

นายอินสม  เมืองโอด แจงเร่ืองไฟปา ขณะนี้ไดตั้งศูนยอํานวยการไฟปา ณ หองประชุมเลก็ อาคารผูสูงอายุ 
รองนายก อบต. อบต. จะจัดเวรยามเฝาระวัง ขอความรวมมือ ส.อบต.เขารวมดวย 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ประมาณวันท่ี 20 กวา จะประชุมรวมกับปาไมในเรื่องดังกลาว 
นายก อบต.  

นายวิชาญ  คําแกว ในที่ประชุมมีเรื่องใดที่จะแจงในที่ประชุมไดรับทราบเชิญ 
ประธานสภา อบต.  

นายอินสม  เมืองโอด แจงเร่ือง สสส. ที่มีแมขายอยูที่เวียงพราว ในการจัดเก็บขอมูล ของ หมู 1 เก็บขอมูล 
รองนายก อบต. เรียบรอยแลว ขอความรวมมือสง ส.อบต.เขารวมกับเวียงพราว ในระหวางวันที่ 18-22 

มีนาคม 2562 จํานวน 5 วัน 4 คืน กิจกรรม จะไปดูการดําเนินงานของเวียงพราววามี
อะไรบาง รวมถึงเมล็ดพันธุขาว การผลิตเครื่องกรองน้ําเองจากทอ PVC และสมุนไพร
พ้ืนบาน แพทยแผนไทย 

นายสุริยนต หงษยัน ขอเสนอใหจัดซื้อเตน็ทใหมแทนเต็นทที่ชํารุด และขอซอมแซมถนนทางเขา อบต.ดวย 
ส.อบต.ม.5   

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน ในจัดซื้อเต็นทตองผานสภา อบต. ซึ่งจะนําเขาในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
นายก อบต. ประจําป 2563 จํานวน 4-5 หลัง และถนนจะดําเนินการซอมแซมให 

นายพิชิต  นิตยา  ฝากกองชาง ประสานผูรับเหมาในการซอมแซมประปา หมู 1 มี 3 จุดที่ตองซอม 
ส.อบต.ม.1  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน เดียวจะใหชางตนูเขาไปดูแลและประสานให สวน หมู 7 , หมู 2 , หมู 5 ไดดําเนิน 
นายก อบต. โอนเงนิในเร่ืองการขยายเขตไฟฟาแลว และหมู 7 การไฟฟาจะมาตอสายไฟให 

นายสุริยนต หงษยัน ประปาหมูบาน หมู 5 มอเตอรเสีย ซอมแลวหรือยัง 
ส.อบต.ม.5   

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน มอเตอรเสียเกิดจากกระแสไฟฟาไมเพียงพอทําใหมอเตอรไหมได รอการไฟฟาเขา 
นายก อบต. มาดําเนนิเรื่องหมอแปลงเสียกอน 

นายอนุศักด์ิ  กติิราช ขณะนี้ผูรับเหมาไดเก็บกลองคอนโทรลที่เสียไปซอมแลว สวนหมู 2 และหมู 5 จะทํามา 
นายชางโยธาฯ ใหใหม หมู 5 สูบน้ําได ทดลองน้ําไดรอตูคอนโทรลมาจะทดลองได หมู 2 ตูซอม 2 ตู 

ทดสอบไดลองเคร่ืองแลวใชได สวนหมู 1 ใชงานไดปกติ เนื่องจากเม่ือวานนี้ไดพาชางไป
ถายรูปท่ีเสียหายจะซอมคร่ึงเดียวผูรับเหมาจะขอแยกกับประปาเกา ขณะนี้หมู 2 การ
ไฟฟาไดวางเสาเรียบรอยแลวรอติดตั้งหมอแปลงไฟฟา หมู 5 ยังไมไดดําเนินการใด ๆ  
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นางสุนนัท ณ นาน สอบถามเร่ืองการตกเบิกเงนิยอนหลังเบี้ยยังชีพผูพิการขณะน้ีดําเนินการเปนอยางไร 
ส.อบต.ม.7 

นายอนุรักษ บุตรลักษณ อบต.กําลังสงเรื่องไปยังจังหวัดรอการอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสํานกัปลัด   

นายบุญเปง  กาวิลา ขอปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีทองถ่ินทําถนน Para Soil Cement ตั้งแต หมู 5 ถึง หมู 2 
รองนายก อบต. หมู 4 ทะลุปาชา ซึ่งเปนพื้นที่ชลประทานตองไปขออนุญาตจากกรมชลประทานใหถูก

ระเบียบ รวมถึงเรื่องการจัดทําโดมเพื่อใชในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ จะดําเนินงานใน
งบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 

นายณรงค  เปาชัย เร่ืองไฟฟาสาธารณะบานดง หมู 7 มีโคมไฟทั้งใหมและเกา 
รองประธานสภา อบต.  

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน เดียวจะใหชางออกไปดู ขอให ส.อบต.ชวยดูดวย 
นายก อบต.  

นายณรงค  เปาชัย เนื่องจาก อบต.ไมเขาไปดูเลย 
รองประธานสภา อบต. 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน การไฟฟาเขาไปดําเนินการตัดไมไดแจงใหกับ อบต. 
นายก อบต.  

นายอนุศักด์ิ กิติราช ตามหลักเกณฑการไฟฟาจะตองใชของใหมจะออกไปดูให ในวันพรุงนี้ เวลาประมาณ 
นายชางโยธา 08.30 น. ขอนัด ส.อบต. หมู 7 นับจุดกัน 

นายประธาน หงษทอง ปรึกษาเรื่องถนน Para Soil Cement  
ส.อบต.ม.6 

นายบุญเปง  กาวิลา ชี้แจงไดรับคําสั่งจากรัฐบาลให อบต. 1 แหง ตองมีถนน Para Soil Cement จํานวน  
รองนายก อบต. 1  เสน โดยใชเงินสะสมของ อบต. 

นายอนุรักษ บุตรลักษณ ชี้แจงจายขาดเงินสะสม โครงการแตละโครงการตองมีในแผนพัฒนาทองถ่ินดวย 
หัวหนาสํานกัปลัด 

นายสุเทพ เพ็ชรรัตน สอบถามมติการจายเงนิสะสมหากเปนความเดือดรอนของประชาชน หมู 1  - หมู 7 
นายก อบต. 

นายสงกรานต แดงวิเศษ การออกแบบโดม จะใชเวลาดําเนนิงานก่ีเดือน แตขณะนี้ขอใหชาง อบต. ออกแบบ 
ส.อบต.ม.5 คราว ๆ และลงพ้ืนที่ดูสถานที่กอสรางกอนขั้นตอนการจัดหาผูรับจางออกแบบ เพื่อ

นํามาประกอบการพิจารณาหารือกันตอไป 

นายอนุศักด์ิ กิติราช ขั้นตอนคือจัดหาผูรับจาง  กําหนดขนาดโครงสราง ทําหนังสือขอหนวยงานราชการ 
นายชางโยธา ประมาณ 5-6 ที่ จัดจางบริษัท ประมาณ 1-2 เดอืน ทําสัญญา สงมอบงาน 

นายวิชาญ คําแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปาทานใดมีขอสงสัย เชิญสอบถามได 
ประธานสภา อบต. หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดไมมีขอสงสัย ขอสรุปการประชุม ดังนี้  

1. ท่ีประชุมรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา สมัยสามัญ สมัย
สี่ ประจําป 2561 ครั้งที่ 2 ดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

/2. ที่ประชุม.... 
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2. ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 ดวย
เสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

3. ท่ีประชุมเห็นชอบยกเวนสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 

4. ท่ีประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 4 (กรณี
พิเศษ) พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (โครงการสงเสริม
การจัดทําบัญชีครวัเรือนใหแกประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

5. ท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเปา ประจําป 
2562 ดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ดังนี้ 
สมยัหนึ่ง วันท่ี 1-15  เดือนกุมภาพันธ 2562 
สมยัสอง วันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2562  
สมยัสาม วันที่ 13 -27  สิงหาคม 2562 
สมยัสี ่วันที่ 1 -  15 พฤศจิกายน  2562 

        สมัยแรกของปถัดไป วันที่ 1-15 กุมภาพันธ 2563   
6. ท่ีประชุมใหความเห็นชอบการบริจาคถังออกซิเจนขนาดเล็ก จํานวน 3 ถัง ดวยเสียง 

10 เสยีง งดออกเสียง 1 เสียง 
7. ท่ีประชุมใหความเห็นชอบการบริจาคเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง และ

เคร่ืองพิมพ  จํานวน 4 เครื่อง ดวยเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ปดการประชมุ 15.00 น. 
 
(ลงชื่อ)    นิตยา  ปงเมือง     ผูบันทึกการประชุม   
       (นางสาวนิตยา   ปงเมือง) 

    เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงชื่อ)  วิชาญ  คําแกว   ผูรับรองรายงานการประชุม                           
            (นายวิชาญ   คําแกว)                                               

                                                               ประธานสภาฯ                            
 
(ลงชื่อ)    สงกรานต  แดงวิเศษ        ผูตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสงกรานต   แดงวิเศษ) 
 

 
(ลงชื่อ)      พิชิต  นิตยา               ผูตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายพิชิต    นิตยา) 
 
 
(ลงชื่อ)      ทวีศกัดิ์  กันธิยะ              ผูตรวจบันทึกการประชุม 
  (นายทวีศักดิ์   กันธิยะ) 
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